

# พลังงานเดือดยับยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน



**ก**

ารที่จะปลดล็อกสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์พลังงานได้นั้น ต้องใจกว้าง ใช้สติและปัญญาอย่างเข้าใจ จะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อใช้ความรู้ ไม่ใช่ความรู้สึกหรือใช้อำนาจบังคับหรือพึ่งความข้างเดียว หรือสยบยอมอ่อนข้อต่อนายทุนพลังงานผู้รุมขบกัดกำไรสูงสุดเป็นพระเจ้าเหนือกว่าชีวิตผู้คน เหนือกว่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหล่อเลี้ยงมนุษย์

จะยอมรับกันได้แล้วหรือยังว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ถูกครอบงำด้วยแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก ทำให้โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจสังคมของไทยบิดเบี้ยว มีผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การทำมาหากินของประชาชนและวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ อันที่จริงการพัฒนาเศรษฐกิจควรสะท้อนถึงความสมดุลโดยรวม ไม่ควรส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อด้านหนึ่ง การจะขยายการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านอื่นๆ นั้น เบื้องต้นประชาชนต้องมีปริมาณอาหารพอเพียงอย่างมีคุณภาพไม่ปนเปื้อนนมลพิษสำหรับบริโภคเสียก่อน ที่จะเน้นย้ำการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เลียนแบบต่างชาติ นี่คือการมั่นคงด้านอาหาร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจใดๆ ที่มุ่งหวังเม็ดเงินและกำไรสูงสุด โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อและเคารพผู้อื่น ไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ตลอดจนผลประโยชน์สาธารณะที่ยั่งยืนของชุมชนและความเป็นเอิกเกริกของประเทศชาติ รัฐย่อมมีอำนาจควบคุม ชะลอระงับยับยั้งได้

กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ รัฐบาลไม่ได้มีเอี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านพลังงานกับใคร แม้แต่บริษัทพลังงานเอกชนยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างชาติทั้งสิ้น งานหลักของรัฐบาลจะต้องสร้างและทำให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ยั่งยืนโดย



รวมของชุมชน นั่นคือรัฐควรมีหน้าที่ควบคุมนโยบายสาธารณะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อชาติและประชาชน รวมถึงป้องกันการบ่อนทำลายอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติเสมอๆ

ธุรกิจจัดสร้างโรงไฟฟ้าและธุรกิจจัดหาด่านหินอยู่ในมือใครบ้าง เป็นคำถามใหญ่ ทำให้ต้องเดินหน้าประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่มูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกทั้งยังไม่ผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในชุมชนเสียด้วยซ้ำ ผู้บริหารพลังงานมักชอบประคองข่าวพลังงานจะขาดแคลนเสมอๆ ให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจไว้ก่อน เสมือนเป็น “กลยุทธ์สร้างราคาพลังงาน” ควบคู่กับการโฆษณาแรงว่า “ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน” โดยล้นบนข้อมูลด้านเดียว ไม่รอบคอบรอบด้าน อาศัยวาทกรรมที่ผิดเพี้ยน บนสมมติฐานและตัวเลขเวอร์เกินจริง วาดอยู่แต่เรื่องต่อไปนี่

(1) ก๊าซขาด-ไฟดับ-ปรับค่าไฟฟ้า-ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้นำกับการบริโภคนิยม-จิตตินิยม แล้วบริษัทผูกขาดนำเข้าถ่านหินก็แบงปึกกำไรบานสบายไป

(2) รัฐบาลทุกยุคไม่เอาจริง ไม่ทุ่มเทส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เพราะขัดผลประโยชน์นายทุน กลุ่มพลังงานผูกขาดสมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจการเมืองเพราะลึกลงไปกลุ่มทุนพลังงานต้องการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตนับแสนล้านบาทรออยู่ยั่วใจจนน้ำลายยืดน้ำลายย่อยน้ำลายไหล

ต้องไตร่ตรองและตระหนักให้ชัด คำว่า “พลังงานทดแทน” ไม่เหมือนคำว่า “พลังงานหมุนเวียน” ระวังนายทุนพลังงานและเทคโนโลยีแครตพลังงานภาคราชการจะทำให้ล้นสรวงประเด็น ทั้ง 2 คำมีความหมายและเนื้อหาต่างกันมาก กล่าวคือ “พลังงานทดแทน” ที่รัฐชอบพูดถึงและส่งเสริมอาจหมายถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนคำว่า “พลังงานหมุนเวียน” ของภาคประชาชนนั้นหมายถึงพลังงานที่อาศัยธรรมชาติใช้ได้ไม่สิ้นสุด ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

แนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนานโยบายพลังงานนั้นต้องปฏิวัติความคิดใหม่ในกระบวนทัศน์วิธีคิดใหม่ ต้องใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง โดยประยุกต์ปฏิบัติให้เป็นให้ถูกทาง การบริโภค-การลงทุน-การส่งออกต้องอยู่บนหลักใหม่ GDH (Gross Domestic Happiness) บน “ความสุขมวลรวมของชาติ” ไม่ใช่คิดแบบเก่าแบบจิตตินิยมเพิ่ม GDP (Gross Domestic Product) สูงอย่างไม่ยั้งยื่น นำสู่ความทุกข์ทวงวัตถุที่ล้มเหลวมาแล้วในโลกหลายประเทศเขาพัฒนาตัวชี้วัดทางการพัฒนาแบบใหม่แล้ว คิดแบบจิตตินิยมเป็นความคิดล้าหลังจะล้างผลาญทรัพยากรโลก จะทำโลกล่มจมจากบริโภคนิยมล้นเกินจนใช้ทรัพยากรโลกเกินความพอดีด้วยความโลภไร้ขีดจำกัด และอวิชชาของคนและผู้นำ บั่นกลีสั่นความโลภโดยนายทุนสามานย์และนักการเมืองสามานย์ไม่สร้างชาติ มีตัวอย่างเศรษฐกิจทรุดล้มประเทศกรีซ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปชวนเซตามๆ กัน

เรื่องพลังงานกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์นับวันจะเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลก ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อาจารย์ประสาท มีแต้ม นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผู้เชี่ยวชาญพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เขียนบทความเรื่อง “หยุดเกิดพ่อค้าถ่านหิน : พลังงานประชาชนทั่วโลกกำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่” (Manager Online 12 ก.ค.58) ชี้ว่า ในหลายมหาวิทยาลัย (เช่น Oxford, Warwick) ถอนการลงทุนจากธุรกิจพลังงานฟอสซิล (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) จากตลาดหุ้น เพราะพลังงานฟอสซิล เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 กองทุนบำนาญแห่งชาติประเทศนอร์เวย์ เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเงินลงทุน 900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกาศถอนการลงทุนจากธุรกิจถ่านหินทั้งหมดในตลาดหุ้น ด้วยเหตุผลว่า “ถ่านหินมีความเลวร้ายในทุกบริบทของชีวิตและสิ่งแวดล้อม การลงทุนในธุรกิจถ่านหินไม่อยู่ในระบบคุณค่าของสังคมนอร์เวย์” ยิ่งไปกว่านี้ ท่านสังฆราช Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga ผู้ใกล้ชิดกับองค์สันตะปาปาฟรานซิสมากที่สุด ตรัสว่า “ประเด็นสิ่งแวดล้อมได้ถูกติดกับระบบทุนนิยมอย่างเหนียวแน่น ที่ไม่ต้องการจะหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อมก็เพียงเพราะว่าพวกเขาถูกนายทุนไม่ต้องการจะสูญเสียผลกำไรของพวกเขาเท่านั้นเอง...” ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ประกาศประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมูลค่าเกือบ 50,000 ล้านบาท ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ทั้งที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการระดับชาติและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อมาเลื่อนเป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2558 หลังจากมีผู้ประท้วงเริ่มโดยชายหนุ่มปักธงได้ 2 คน จาก “เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน” อดอาหารประท้วงในวิถีสันติภาพสันติธรรม พวกเขาประกาศจะอดอาหารจนตาย หรือไม่ก็จนกว่ารัฐบาลจะทบทวนเปลี่ยนนโยบาย...

ขบวนการเมืองเครือข่ายปกป้องอันดามันฯ ประกอบด้วยผู้คนอันหลากหลาย เช่น นักธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ชาวประมง ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น แพทย์ นักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ ได้ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่มานานกว่า 3 ปี พวกเขาได้เพียรพยายามทำทุกอย่างเพื่อบอกสังคมไทยและรัฐบาลไทยให้รู้ว่า ถ่านหินจะทำลายการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก จะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของประเทศ อีกทั้งจะทำลายวิถีชีวิตชุมชนอย่างยิ่ง

อาจารย์ประสาท มีแต้ม กล่าวยั่วว่า ในฐานะนักวิชาการที่ได้ติดตามเรื่องพลังงานไฟฟ้ามาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง พบว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าในภาคใต้ไม่ได้ขาดแคลนพลังงานอย่างที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ประกาศ แกมมีเหลือมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรฐานสากลอีกเยอะ นอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานอื่นๆ ไม่ว่าของเสียจากโรงหีบน้ำมันปาล์ม ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมากกว่าความต้องการใช้ของคนทั้งจังหวัด นอกจากนี้ยังมีพลังงานแสงแดดอีกเป็นจำนวนมาก ต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้สูงอย่างที่ทางราชการบอก... อาจารย์ประสาท มีแต้ม ได้ติดตามประเด็นพลังงานไฟฟ้ามายาวนานได้กล่าวสรุปว่า “ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างมาก ระบบการผลิตไฟฟ้าในระบบเดิมซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์โดยคนน้อยราย แต่ให้บริการคนจำนวนมากนั้นกำลังจะเจ๊งในขอบเขตทั่วโลก เพราะระบบเดิมได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสรรพชีวิตอย่างมหาศาล

เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่สามก็ว่าได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว มันคงคล้ายกับโทรศัพท์บ้านกับโทรศัพท์มือถือ หรือระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมกับระบบโน้ตบุ๊ก หรือระบบ 3G, 4G นั้นเอง แต่หน่วยงานทางราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกลับต่อต้านหลงคิดแบบเดิมบนผลประโยชน์ของบริษัทพลังงานถ่านหินที่กำลังถูกปฏิเสธไปทั่วโลก หากเกิดเจ็ทขึ้นมาจริงๆ พวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบแต่ประการใด เราจะปล่อยให้สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปอีกไม่ได้แน่นอน” นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ทิ้งท้ายให้ชวนคิดถึงภัยคุกคามจากธุรกิจพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม...

**นายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา** รัฐมนตรีคลัง ฎหมายปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน หนุนปมขัดแย้งเป็นระเบิดเวลารัฐบาล เพราะขณะนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงาน มีการคัดค้านในหลายประเด็น (โพสต์ทูเดย์ 13 ก.ค.58) นำสังเกตว่ามีความไม่ชอบมาพากลเป็นอย่างยิ่ง ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียมและร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมถูกเสนอเข้าเป็น **วาระจร** เข้าที่ประชุมและมีการชี้แจงค่อนข้างน้อย มีลักษณะเสนอแบบจู่โจมรวบรัด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ (12 พ.ค.58) เป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งว่า ร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับผ่านการอนุมัติของ ครม.ได้อย่างไร ทั้งที่กระทรวงพลังงานไม่ได้จัดให้แสดงความเห็น ทำประชาพิจารณ์ตัวร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวก่อนนำเข้า ครม. อีกทั้งยังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว อย่างไร ขณะนี้รอจ่อเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีหน้าช้ำก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้ **หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล** รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นแม่ข่ายในการเชิญให้ทั้งสองฝ่าย คือ กระทรวงพลังงานกับตัวแทนภาคประชาชนมาให้ความเห็นต่อรัฐบาลเรื่องพลังงาน แต่ปรากฏว่าจัดแล้ว 2 ครั้ง ล้มเหลวทั้ง 2 ครั้ง เพราะฝ่ายราชการไม่ได้ส่งคนมีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วม ส่วนฝ่ายประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดี มีข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์สำหรับการปฏิรูปพลังงานและทางออกการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุเพื่อไม่ให้เกิดขาดแคลนพลังงานดังที่กระทรวงพลังงานให้ข่าว **นายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา** ถึงกับเกษียณย้ายหนังสือรายงานความคืบหน้าด้วยลายมือตนเอง (เมื่อ 29 เม.ย.58) ว่า **ทราบ/เห็นชอบ/ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใส/เป็นธรรม ... ณ** วันนี้แห่งเวลาประชาชนทวงถามคำสัญญาของท่านผู้นำแล้ว

คำพูดที่ว่า **“กฎหมายที่ตราขึ้นโดยชนชั้นใดมักรับใช้ชนในชนชั้นนั้น”** ย่อมสามารถอธิบายได้เสมอๆ กับหลากหลายนโยบายสาธารณะของไทย ไม่ว่าจะนโยบายป่าชุมชน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายประมง นโยบายสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และนโยบายพลังงาน ฯลฯ ทำให้เกิดคำถามชวนให้ขบคิดมากมาย เช่น ถ้ามว่า **“กฎหมายปิโตรเลียมที่ร่างขึ้นโดยนายทุนหรือตัวแทนนายทุนจึงรับใช้กลุ่มทุน** นักลงทุนสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม (รวมทั้งบริษัทพลังงานต่างชาติ) มากกว่าของชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมหรือไม่”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปเป็น

วิทยากรในเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง **“ปฏิรูปกฎหมายปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”** ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผู้จัดเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานร่วมเป็นวิทยากรด้วย แต่ไม่ไปร่วมเหมือนเช่นเคย

ในเวทีนี้มีประชาชนประมาณ 800 คน เข้าร่วมจากหลายจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สนช. เรื่องปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พุทธิร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานเปรียบเทียบกับ ร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการปิโตรเลียม ของภาคประชาชน

หลังจากอ่านร่าง พ.ร.บ.ของกระทรวงพลังงานและร่าง พ.ร.บ.ของภาคประชาชนอย่างละเอียด ด้วยการพิจารณาอย่างเป็นวิชาการที่มีข้อมูลและเหตุผลหนักแน่นรองรับ พร้อมทั้งความเป็นจริงประกอบโดยยึดหลัก **“ผลประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชน”** มากกว่า **“ผลประโยชน์ของบางคนบางกลุ่มบางพวก”** พบว่า ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานไม่ครอบคลุม ไม่ตอบใจยังไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เทียบกับร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของภาคประชาชนไม่ได้เลย ด้วยเหตุผลโดยสรุปดังต่อไปนี้

**ข้อที่ 1** ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานโดยใช้วิธีแก้ พ.ร.บ.ฉบับเก่าแบบที่เคยทำมาหลายต่อหลายครั้ง เป็นจุดอ่อนทำให้ร่างของกระทรวงพลังงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีเนื้อหาละเอียด เป็นส่วน แก่นั่นนิด นี้น้อย ลักษณะเหมือน ร่างแบบปะผุ อีกทั้งการมองปัญหาพลังงานคับแคบเพียงมุมมอง/มิติเดียว คือแค่มิติการบริหารจัดการเท่านั้น ละเลยความเป็นมนุษย์และธรรมชาติ ร่างจึงออกมาไม่ครอบคลุม ไม่ตอบใจ ในขณะที่ย่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของภาคประชาชนมองปัญหาพลังงานเกินกว่ามิติการบริหารจัดการ เพราะปัญหาพลังงานมีหลากหลายมิติ เช่น มิติสิ่งแวดล้อม มิติสิทธิชุมชน สิทธิประชาชน เป็นต้น เมื่อสำรวจปัญหาในหลากหลายมิติแล้วถึงระดมความรู้ของผู้รู้จากหลากหลายสาขาแล้วลงมือร่าง ด้วยเหตุนี้ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของภาคประชาชนจึงครอบคลุมกว่า ตอบใจทั้งต้นน้ำ (การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม) – กลางน้ำ (การขนส่งและการเก็บรักษา โรงแยกก๊าซ โรงกลั่น) – ปลายน้ำ (การจำหน่ายให้แก่ประชาชน) ของการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบแบบบูรณาการ

**ข้อที่ 2** ร่าง พ.ร.บ.ของกระทรวงพลังงานมีกระบวนการร่างและการนำเสนอร่างไม่โปร่งใส ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ก่อนนำเข้า ครม. ในขณะที่ภาคประชาชนโปร่งใสมากกว่า ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมก็บอกกล่าวให้นายกฯ ทราบ

ทุกระยะ การร่างก็พิจารณาดำเนินตามกรอบของ คสช. และ สนช. เมื่อร่างเสร็จแล้วก็นำเสนอให้นายกฯ และประชาชนทราบ ภาคประชาชนเคาะโพธิ์อำนาจรัฐ

**ข้อที่ 3** ดูเหมือนว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ตั้งป้อมปิดกั้นไม่สนับสนุน/ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนโยบายสาธารณะพลังงานแทบทุกทางอย่างไร้แก่น

การจัดเวทีสาธารณะล่าสุด (18 ก.ค.58) แทนที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานจะมาชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างเป็นวิชาการและความจริงประกอบร่าง พ.ร.บ.ของตนให้ประชาชนเข้าใจ แต่กระทรวงกลับเมินเฉย ทั้งๆ ที่กระทรวงพลังงานเป็นตัวจริง-เสียงจริงในการทำหน้าที่ยับยั้งข้อเรียกร้องพลังงาน เมื่อเห็นเนื้อหาไม่ก็หน้าไม่ก็มาตราของตัวจริง-เสียงจริงแล้ว ประชาชนมีข้อกังขาอย่างมากว่าร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานเป็นประโยชน์สูงสุดของใครกันแน่ ประชาชนจะยอมให้นำร่างนี้ไปใช้แบบลองผิดลองถูก 39 ปีคงไม่ได้แน่

กระทรวงพลังงานถืออำนาจรัฐในการจัดการพลังงาน แต่อย่าหลงอำนาจลุ่มแก่อำนาจ หัดฟังเสียงประชาชนบ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบ้าง กระทรวงพลังงานจะได้ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ เจ้าหน้าที่รัฐรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน เป็นหน้าที่และคุณธรรมพื้นฐานของข้าราชการที่ดีต้องรับฟังประชาชน

ทางภาคประชาชนร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมให้ครอบคลุมกว่า **ทั้งๆ** ที่ไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริง เพราะร่างโดยบุคคลหลากหลายความรู้จักหลากหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำให้ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมจะได้ไม่นำพาประเทศลงเหว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นวันที่ประชาชน ณ เวทีรับ

ฟังความคิดเห็นของ สปช. มาร่วมเมื่อร่วมใจกันเขียนประวัติศาสตร์พลังงานไทยหน้าสำคัญอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ฝากไว้ให้รุ่นลูกหลานไทยได้เล่าขานต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยถูกครอบงำด้วยความคิดแบบตะวันตก เช่นเดียวกับการเมืองไทยที่ถูกครอบงำความคิดด้วยประชาธิปไตยตะวันตก ประชาชนไทยเคยมีรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้ง บริหารประเทศเต็มไปด้วยการฉ้อฉล ฉ้อราษฎร์บังหลวง ททุจริต คอร์รัปชันมากมาย แสดงให้เห็นถึงการล้มละลายทางการเมืองและศีลธรรมจนเกิดรัฐประหาร

เมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งใจเข้ามาด้วยเจตนาธรมณ์อันมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาประเทศด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนโดยไม่ต้องพะวงหรือเกรงกลัวจะแพ้การเลือกตั้งคราวหน้า เพราะไม่มุ่งหวังเข้าสู่สังเวียนการเมืองประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีความกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ควรทำเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแก่สังคมไทยว่า รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารไม่ล้มละลายทางศีลธรรมในการบริหารประเทศ

หลังจากพิจารณาเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน และร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมของภาคประชาชนในทุกข้อเสนอ ทุกแผนการแล้ว **รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้โปรดพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. ...** ที่เสนอโดยภาคประชาชน-เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คพป.) เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ปรับปรุงพัฒนากฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ สนช.ต่อไปเพื่อตราเป็นกฎหมาย ซึ่งจะสามารถสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นจริงกับพลังงานไทยพลังงานชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนี้และต่อไปในอนาคต

เฉพาะหน้านี้รัฐบาลโปรดทบทวนหยุดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่เสีย เพราะสังคมจะได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่นอน...